

## ‘ท่าเรือประจวบ’ ปิดยอดปี ’55 ท่าเป้า ย้ำธุรกิจตอบโจทย์ 11.64% 196.44%

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC มีท่าเทียบเรือให้บริการจำนวน 4 ท่า สามารถรองรับเรือขนถ่ายสินค้าที่มีระวางขนับน้ำสูงสุดถึง 100,000 DWT พร้อมกัน 2 ลำ ซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญของอุตสาหกรรมเหล็กในการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เหล็ก ด้วยต้นทุน

การขนส่งที่ต่ำและแข่งขันได้ ตลอดระยะเวลา 19 ปีที่ “ท่าเรือประจวบ” หรือ PPC ได้เปิดให้บริการท่าเทียบเรือกับลูกค้าในกลุ่มบริษัทสหวิริยา เช่น บมจ. สหวิริยาสตีล อินดัสตรี บมจ.เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย บจ.เหล็กแผ่นเคลือบไทย รวมถึงการรองรับการ

ขนส่งวัตถุดิบที่จะได้จากโรงถลุงเหล็กสหวิริยา สตีล ทีไซด์ ประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากลูกค้าให้เป็นที่เรือเอกชนที่มีประสิทธิภาพในการให้บริการที่ดีเยี่ยมตลอดมา

## ท่าเรือประจวบ จัดกิจกรรม CSR “รักษ์ปะการัง สร้างบ้านปลา ปันคืนชีวิตทะเลไทย”



คุณถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา กว่า 20 คน เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการ “รักษ์ปะการัง สร้างบ้านปลา ปันคืนชีวิตทะเลไทย” ทดแทนปะการังธรรมชาติ เพื่อผลิตฟื้นคืนชีวิตให้แก่ปะการังแห่งท้องทะเลไทย ณ หาดนางรำ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี การปลูกปะการังเทียมในครั้งนี้ เป็นการสร้างและปลูกจิตสำนึก ให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม และตระหนักถึงความสำคัญของปะการังที่มีคุณค่าเป็นอย่างยิ่ง ต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล และรู้สึกดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกปะการังเทียม เพื่อช่วยรักษาความสมดุลของธรรมชาติให้อยู่คู่ท้องทะเลไทยและชุมชนต่อไป กิจกรรมนี้เป็นอีกหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

## ทำเรือประจวบ มอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับทัพเรือภาคที่ 1

คุณชนยุทธ นิลพานิช ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการท่าเรือ พร้อมด้วยหัวหน้าแผนกและตัวแทนเจ้าหน้าที่ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด ร่วมมอบอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา ให้กับพลเรือตรี สุภานันดร เข้มเพชร รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 ตัวแทนโครงการฯ เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ณ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ พร้อมเยี่ยมชมท่าเทียบเรือ (สำนักงานบางสะพาน)

ศูนย์ไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลเขตทัพเรือภาคที่ 1 ขอร่วมบริจาคสิ่งของ อาทิ อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา เพื่อนำไปมอบให้นักเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์ฯ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกองทัพ



เรือเป็นหน่วยดำเนินการขนส่งและตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปแจกจ่ายต่อไป